

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Đón tiếp đoàn công tác Thành ủy Mỹ Tho đến thăm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-02)

Ngày 23/02/2024, Đoàn công tác Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Mỹ Tho do đồng chí Lê Thị Bé Phượng Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Mỹ Tho làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2024).

Cùng đi với đoàn có đồng chí Dương Trọng Nhân- Phó trưởng Ban tuyên giáo thành ủy, đồng chí Nguyễn Nhất Thi- Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Mỹ Tho và đại diện cơ quan chức năng của UBND thành phố cùng đi.

Về phía Bệnh viện Phụ sản tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Đảng ủy viên, Phó giám đốc bệnh viện cùng các đồng chí là BCH Công đoàn, Trưởng, Phó các phòng chức năng của bệnh viện cùng dự.

Tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Thu Thủy báo cáo những thành tích nổi bật của đơn vị sau hơn 20 năm thành lập và phát triển. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, với quy mô 200 giường bệnh và 205 viên chức, lao động. bệnh viện đã thực hiện được tất cả các dịch vụ kỹ thuật y tế cơ bản của bệnh viện chuyên khoa sản hạng 2, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh nhà và các tỉnh lân cận, ngoài ra còn chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyến trước về các hoạt động thuộc lĩnh vực sản phụ khoa.



Đoàn công tác đến bệnh viện thăm và tặng hoa nhân Ngày 27-02

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Đón tiếp đoàn công tác Thành
ủy Mỹ Tho đến thăm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam
(27-02)**

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh, sau hơn 02 năm dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, ngành y tế nói chung trong đó có Bệnh viện Phụ sản đã gặp nhiều khó khăn về nhân lực y tế, về cơ sở y tế phải cải tạo lại cho phù hợp với công tác điều trị bệnh sau đại dịch, về giá cả thuốc, máu, vật tư y tế phục vụ cho người bệnh...nhưng bệnh viện vẫn cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao và cuối năm 2023 được công nhận danh hiệu bệnh viện xuất sắc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những khó khăn chung đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và người dân đồng hành chia sẻ với ngành Y tế và bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.



Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Phó giám đốc bệnh viện phát biểu

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu, sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện Phụ sản trong thời gian qua và chúc bệnh viện tiếp tục phát triển để hòa cùng thành tích chung của ngành Y tế tỉnh nhà. Đồng thời, đồng chí cũng nhắc lại những nội dung quan trọng trong thư Bác Hồ gửi Hội nghị Cán bộ Y tế ngày 27-02-1955 và nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng tinh thần đoàn kết, bồi đắp năng lực đội ngũ thầy thuốc, giữ vững phẩm chất “Lương y như từ mẫu” vì đây chính là di sản vô giá của Đảng, Bác Hồ dành cho ngành Y tế.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Đón tiếp đoàn công tác Thành
ủy Mỹ Tho đến thăm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam
(27-02)



Đ/c Lê Thị Bé Phượng UV BTV, Phó chủ tịch UBND TP.MT phát biểu

Kết thúc buổi làm việc thay mặt Đoàn công tác đồng chí Lê Thị Bé Phượng chúc các bác sĩ, hộ sinh, nhân viên y tế trong bệnh viện mạnh khỏe, đạt nhiều bước tiến mới, thành công mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trong nhân dân./.

Lê Phú Quốc